

Số: 35 /BC-TTHĐND

Sông Lô, ngày 05 tháng 7 năm 2018

## BÁO CÁO

**Kết quả giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Sông Lô,  
trong 2 năm 2016 - 2017**

Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Sông Lô về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong 2 năm 2016 – 2017; Kế hoạch số 139/KH-TTHĐND ngày 10/5/2018 của Thường trực HĐND huyện về giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thường trực HĐND huyện Sông Lô đã tiến hành giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự của UBND huyện và UBND 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. (Trong đó, giám sát trực tiếp đối với UBND các xã, thị trấn: Tam Som, Quang Yên, Đôn Nhân, Đức Bác; Giám sát qua báo cáo đối với UBND huyện và UBND các xã còn lại).

Trên cơ sở kết quả các buổi giám sát trực tiếp tại các địa phương, đơn vị; qua các báo cáo và báo cáo giải trình bổ sung của các cơ quan, đơn vị và xem xét báo cáo số 91/BC-UBND ngày 22/5/2018 của UBND huyện Sông Lô về việc đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn, giai đoạn 2016 - 2017, ý kiến thành viên Đoàn giám sát; Thường trực HĐND huyện Sông Lô xây dựng báo cáo kết quả giám sát như sau:

### I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

#### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Trong những năm qua, UBND huyện đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy ra các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo nhằm đảm bảo công tác an ninh tại địa phương và thực hiện các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác bảo đảm ANTT địa bàn:

+ Chủ động xây dựng và tham mưu cho Huyện ủy, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT huyện ban hành 45 văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH, đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an huyện tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình, đảm bảo ANTT, đảm bảo hoạt động khai thác cát sỏi trên tuyến Sông Lô (*tập trung tại các địa bàn Đức Bác, Tú Yên, Đôn Nhân...*), duy trì sự ổn định về ANTT dọc tuyến sông Lô.

+ Chỉ đạo các phòng, ban, cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiến hành triển khai công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, không để xảy ra bị động, bất ngờ, phức tạp tình hình.

+ Phối hợp với các Sở, ban, ngành và lực lượng Công an tỉnh và huyện bảo vệ thành công Lễ Kỷ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Làm tốt chức năng của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đề án thuộc chương trình phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em...

+ Tổ chức thực hiện các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; chỉ đạo lực lượng Công an huyện mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; tuyệt đối không để phát sinh trọng án, không để tồn tại ổ, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân; công tác điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ cao.

- Chính quyền địa phương xã cũng đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương; triển khai thực hiện thông tư số 23/TT-BCA của Bộ Công an về chỉ tiêu ANTT đến tất cả các thôn dân cư, tổ dân phố trên địa bàn; triển khai thực hiện các Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm các dịp tết Nguyên đán, tết dương lịch và các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị lớn.

## **2. Công tác phối hợp tuyên truyền**

Trong công tác phối hợp tuyên truyền, UBND huyện đã giao cho Công an huyện chủ trì phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, đặc biệt là phối hợp với Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao tuyên truyền các nội dung:

+ Tuyên truyền hàng trăm lượt các quy định về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, pháo và công tác đăng ký quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu trên phương tiện hệ thống loa phát thanh của các xã, thị trấn.

+ Tuyên truyền lưu động về công tác giải tỏa hành lang ATGT, kết hợp với tuyên truyền pháp luật về TTATGT.

+ Nhiều xã, thị trấn đã lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt thôn dân cư, sinh hoạt chi bộ, họp Tổ liên gia để nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng chống tội phạm, âm mưu hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội...từ đó thông báo đến toàn thể nhân dân những đối tượng tội phạm có vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội để nhân dân chủ động phòng ngừa và phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi và ngăn chặn hành vi phạm tội, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở.

## **3. Tình hình và công tác đảm bảo ANTT.**

### **a. Tình hình và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm**

Trong 2 năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội luôn được UBND huyện quan tâm và tăng cường chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó tình hình TT ATXH trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, số vụ việc vi phạm được kiểm soát, số vụ vi phạm năn sau giảm so với năm trước.

Theo báo cáo của UBND huyện, trong 2 năm 2016 – 2017, về tội phạm TTXH: xảy ra 50 vụ, làm chết 03 người, bị thương 12 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng trên 493 triệu đồng; điều tra làm rõ 46/50 vụ với 55 đối tượng (đạt 92%), thu hồi tài sản trị giá 229.332.000đ; khởi tố 37 vụ với 43 bị can, chuyển cơ quan khác 06 vụ, đang điều tra 03 vụ. Các loại tội phạm gồm: giết người, trộm cắp tài sản, cố ý gây

thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ tiền giả....

Phát hiện, bắt giữ 30 vụ mua bán trái phép chất ma túy với 63 đối tượng, khởi tố 30 vụ = 33 bị can, xử phạt VPHC 29 đối tượng (*triệt xóa, vô hiệu hóa 07 điểm về ma túy*).

Phát hiện, bắt giữ 07 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với 07 đối tượng, xử phạt VPHC 07 vụ với 07 đối tượng.

Phát hiện, bắt giữ 43 vụ khai thác đất (cát) trái phép, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 37 vụ, xử phạt cảnh cáo 04 vụ, chuyển Công an huyện Lập Thạch 01 vụ, Phòng PC44 - CAT 01 vụ để giải quyết theo thẩm quyền.

Công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm được quan tâm, xử lý: trong 02 năm qua, riêng gửi về Công an huyện 233 tin, trong đó: Đã giải quyết 217 tin (*khởi tố vụ án HS: 94 vụ, không KTVA: 107 tin, chuyển cơ quan khác điều tra theo thẩm quyền: 08 tin; Số tin tạm dừng xác minh theo điều 13*), số tin chuyển 2018 giải quyết: 16 tin. Ở các xã, thị trấn, việc xử lý tin báo cũng được thực hiện tốt, từ việc tiếp nhận, phân loại đến xử lý tin báo đều đảm bảo theo đúng trình tự pháp luật, góp phần phát hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, là kênh thông tin rất hữu ích cho công tác điều tra, phá án.

#### **b. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội**

UBND huyện đã xác định được đây nhiệm vụ quan trọng, song song với việc phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm, UBND huyện đều chỉ đạo lực lượng Công an tổ chức ký cam kết không mua bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí - vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm đến các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị và các hộ kinh doanh...trên địa bàn toàn huyện; kịp thời phát hiện, thu giữ và xử lý các cơ sở kinh doanh, các đối tượng tàng trữ, mua bán và sử dụng vũ khí, vật liệu cháy nổ.

Tại 17 xã, thị trấn, Chính quyền địa phương đều bố trí địa điểm đặt trụ sở riêng cho lực lượng Công an cơ sở, trong đó yêu cầu có 01 phòng tiếp công dân. Bởi vậy, mọi thủ tục hành chính, như: giải quyết hộ khẩu, cấp phát thẻ căn cước công dân... đều được giải quyết nhanh gọn, tiện lợi. Công tác kiểm tra tạm trú, lưu trú được thực hiện thường xuyên, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

#### **c. Công tác quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện:**

UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tiếp nhận, phân công người giám sát, quản lý, giáo dục, giúp đỡ và hướng dẫn các thủ tục đăng ký hộ khẩu, cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với 141/141 người chấp hành xong hình phạt tù, được đặc xá về cư trú tại địa phương; 162 người chấp hành án treo; 05 người chấp hành án cải tạo không giam giữ; 01 người chấp hành án quản chế; 01 người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; 08 người hoãn thi hành án; 07 người tạm đình chỉ thi hành án; vận động 33 bị án có quyết định thi hành án đang tại ngoại tự giác đi chấp hành án phạt tù.

